

รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ
(Public Health Emergency Operation Center)
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับ	ข้อสั่งการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ทุกจังหวัดดำเนินงานตามมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่ เน้นการใช้หน้ากากผ้า การล้างมือ การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ สร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการยานพาหนะ สาธารณะทุกประเภท และให้ผู้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง	มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓	ส่วนราชการทุกแห่ง ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร มีระบบการเฝ้าระวังคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และใช้บริการ เน้นให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
๒	จังหวัดที่มีท่าเทียบเรือ สนามบิน และช่องทางเข้า-ออกที่มีการเดินทางจากต่างประเทศตั้งด่านควบคุมโรค คัดกรองผู้ผ่านช่องทางเข้า-ออกทุกราย ตามแนวทางการคัดกรองกรมควบคุมโรคฯ	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓	- ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (สะพานมิตรภาพ ๒ ,ด่านท่าเรือ) เฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกผ่านช่องทางระหว่างประเทศทุกราย โดยเครื่องเทอร์โมสแกนแบบตั้งโต๊ะ และมีการรายงานผลการคัดกรองผู้เดินทางประจำวัน - ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีข้อสั่งการปิดด่านช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ
๓	จัดทรัพยากรที่จำเป็น ๑๘ รายการให้พร้อมใช้ และรายงานความพร้อมผ่านระบบ web EOC อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน	มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓	มีการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันร่างกายเวชภัณฑ์ยาและไมใช่ยา ใน web EOC อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยมอบหมายกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
๔	เตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมโรค ติดตามผู้สัมผัส รักษาพยาบาล เตรียมห้อง Modified AIIR ,AIIR Cohort ward ห้องปฏิบัติการ และเปิด Acute Respiratory Infection clinic โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๓	- จังหวัดเตรียมทีมบุคลากรด้านการแพทย์พยาบาล ทีม SAT&JIT ระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน ๗ ทีม - โรงพยาบาลทุกแห่ง จัดเตรียมห้อง Modified AIIR จำนวน ๕ ห้อง ,มี ARI Clinic จำนวน ๑ แห่ง และ Cohort ward จำนวน ๕๔ ห้อง

ลำดับ	ข้อสั่งการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕	ให้กรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ กรณีที่พบการระบาดหรือพบผู้ป่วยจำนวนมากในพื้นที่ ทั้งด้านการเตรียมการบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร สถานที่รองรับผู้ป่วย รวมถึงแนวทางการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ	มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระดับจังหวัดและอำเภอ - จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วย รพ.สนาม , LQ, โดยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน - จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดและอำเภอ
๖	ให้คำแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีแผนการเดินทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยง กรณีไม่จำเป็น	มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓	<ul style="list-style-type: none"> - มีข้อสั่งการให้ข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานราชการงดเดินทางออกนอกพื้นที่ สำหรับผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางให้ยื่นแบบคำร้องขอเดินทางออกนอกจังหวัดต่อนายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการเดินทาง และการลงข้อมูลในโปรแกรมคนหมู่มากไม่ทิ้งกัน
๗	ให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด	มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓	มีการประชุมติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรค COVID-19 ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จำนวน ๕๐ ครั้ง
๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดซ้อมแผนบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise) ในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับจังหวัด กรณีมีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง (Phase 3) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5 มีนาคม 2563	ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมบนโต๊ะจำลอง (Table Top Exercise) ในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับจังหวัด กรณีมีการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง (Phase 3) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ ๕ มีนาคม 63 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๑๐ เป็นประธานการฝึกซ้อมแผน ผู้ร่วมฝึกซ้อมแผนประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สรรพสินค้า หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๔๐ คน
๙	ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กำชับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการกำกับดูแลตรวจสอบจำนวนหน้ากากอมัยของหน่วยบริการในพื้นที่ และให้จัดระบบควบคุมการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓	<ul style="list-style-type: none"> - มีการบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยา ใน web EOC อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยมอบหมายกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นผู้รับผิดชอบ - มีทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่าย

ลำดับ	ข้อสั่งการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๐	ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในการดำเนินงานกรณีประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศที่ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย โดยดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน	มีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓	- มีการประชุมติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรค COVID-19 ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จำนวน ๕๐ ครั้ง - มีประกาศจังหวัดในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และกำหนดสถานที่กักกัน
๑๑	ขับเคลื่อนมาตรการ Social distancing การปฏิบัติ ได้แก่ การควบคุมสถานที่หรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด	มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๓	มีมาตรการกำหนดระยะห่างทางสังคม สำหรับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน โดยการจัดสถานที่ด้านนอกอาคารรองรับผู้มาติดต่อราชการหรือมารับบริการ
๑๒	ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคเชิงรุก	เมษายน-สิงหาคม ๒๕๖๓	การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคเชิงรุกโดยเครือข่าย จพต.ระดับจังหวัด/อำเภอ และ อสม.
๑๓	สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องพืงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยให้ดำเนินการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference แทน	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓	- มีข้อสั่งการให้ข้าราชการ บุคลากรของหน่วยงานราชการงดเดินทางออกนอกพื้นที่ สำหรับผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางให้ยื่นแบบคำร้องขอเดินทางออกนอกจังหวัดต่อนายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติการเดินทาง และการลงข้อมูลในโปรแกรมคนไม่ทิ้งกัน
๑๔	มอบนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษา สอบสวนโรคและการเฝ้าระวัง ค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดในส่วนภูมิภาค	พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษา สอบสวนโรคและการเฝ้าระวัง ค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel surveillance) ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วกีนรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ได้เห็นชอบในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Sentinel Surveillance) จำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง

ลำดับ	ข้อสั่งการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๕	<p>มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ติดตามข้อสั่งการเรื่องกำหนด กลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเฝ้าระวัง และค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่ เสี่ยง (Sentinel surveillance)</p>	<p>พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓</p>	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายใน การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาในกลุ่ม ประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel surveillance) จำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง ระยะเวลาดำเนินการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๓</p>